



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังวิเศษ

โทร ๐-๗๕๒๙-๖๐๕๒

ที่ ตง ๐๐๓๓.๓๖๐๑/๖๗๙๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ

ตามที่ โรงพยาบาลวังวิเศษ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย เพื่อให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยในวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังวิเศษ จังหวัดตรัง นั้น

โรงพยาบาลวังวิเศษ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อที่แนบเข้ารับการอบรมฯ ตามวันและ
สถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายธนกร นวลมัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวปณิดา เพชรรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังวิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวปณิดา เพชรรัตน์	รชก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ
๒	นางเพชรศิริ พรภัทรศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๓	นางดารณี มุกดา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๔	นายสถาพร อางมังกร	หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม
๕	นางสาวจมาภรณ์ คารวัฒนารกุล	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๖	นายอำนาจ บุญทรงธรรม	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
๗	นางศิพิมพ์ชัญญ์ ภัคดี	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๘	นางสาวสุธาวดี สีสดสุข	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๙	นางพัชรา หมวดทอง	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๑๐	นางโสพิศ ปุรินทราภิบาล	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
๑๑	นายธนกร นวลมัย	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังวิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวปณิดา เพชรรัตน์	รชก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ	
2	นางเพชรศิริ พรภัทรศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	
3	นางดารณี มุกดา	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	
4	นายสถาพร อาจมั่งกร	หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม	
5	นางสาวจรรยาภรณ์ คารวัฒน์วารกุล	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	
6	นายอำนาจ บุญทรงธรรม	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์	
7	นางศิพิมพัชญ์ ภักดี	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	
8	นางสาวสุธาวดี สีสดสุข	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
9	นางพัชรา หมวดทอง	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	
10	นางโสพิศ ปุรินทรภิบาล	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	
11	นายธนกร นวลมัย	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	